

ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๖๓๙



ถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้กำหนดจัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Women Thailand Cyber Top Talent ๒๐๒๔ รอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๘ และรอบชิงชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เป็นเพศหญิงหรือมีเพศสภาพเป็นหญิงได้เพิ่มทักษะการเรียนรู้และพัฒนาประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพให้ผู้หญิงหรือเพศสภาพเป็นหญิงได้แสดงออกถึงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตร และรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และเทศบาลเมืองนครพนม ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Women Thailand Cyber Top Talent 2024 ให้สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาทราบ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางเว็บไซต์ <https://thcybertoptalent.in.th> หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๕๓๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐ ๔๒๕๑๕๖๓๓

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๕๓๖๑



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ว่าได้กำหนดจัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Women Thailand Cyber Top Talent 2024 รอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๘ และรอบชิงชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เป็นเพศหญิงหรือมีเพศสภาพเป็นหญิง ได้เพิ่มทักษะการเรียนรู้และพัฒนาประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพให้ผู้หญิงหรือเพศสภาพเป็นหญิงได้แสดงออกถึงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตร และรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางเว็บไซต์ <https://thcybertoptalent.in.th> หรือสแกน QR Code ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ พันจ่าอากาศเอก ธนรัตน์ วุฒิพรพงษ์ โทรศัพท์ ๐๙ ๓๔๑๕ ๙๔๔๙ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้



กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวณัฐชา บัวลอย โทร. ๐๖ ๑๑๕๖ ๗๖๔๘

สมัครเข้าร่วม



[bit.ly/47w5CcT](https://bit.ly/47w5CcT)

รายละเอียดการแข่งขัน



[bit.ly/4iHEBrM](https://bit.ly/4iHEBrM)